
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ผู้มาประชุม 

๑. นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๖. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ศ.เช่ียวชาญพิเศษ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๓. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๔. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล  แก้วศิร ิ  คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๘. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. ว่าที่เรือตรีอภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๒. ผศ.พรพิมล  วงศ์สุข รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ 



๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๒. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี 
๑๑. อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๑๔. อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๕. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๖. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๗. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๘. นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๑๙. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๐. ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๒๑. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๒. นางประไพ ปรีชา ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒๓. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๒๔. นางสาวอรวรารัศมิ ์ สุนิพัฒน์ รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 
๒๕. อ.ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๖. อ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง รองคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๒๗. อ.ดร.สิวลี  รัตนปัญญา อาจารย์ประจําภาควิชาสาธารณสุขศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๘. ผศ.ดร.สามารถ ใจเต้ีย อาจารย์ประจําภาควิชาสาธารณสุขศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๙. นางสาวสุชาภัสร ์ กันติยะ นักวิชาการศึกษา 

สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 



๓ 
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๓๐. นายพีราวัฒน์ เมืองช่ืน นักวิชาการศึกษา 
สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

๓๑. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
๓๒. นางสาวจุฆามาศ ศรีสันต์ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
๓๓. นางสาวปทุมพร คําจันทร์ใจ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
๓๔. นางสาวนภัสรา เช้ืออ้วน นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  

  - ไม่ม ี- 
  

๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 

๑.๒.๑ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
จํานวน ๑ ราย 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยอาจารย์ ดร.ชุติมันต์ สะสอง อาจารย์ประจํา
ภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับชาติยอดเย่ียมและรางวัลนําเสนอ
บทความวิจัยระดับชาติยอดเย่ียม ของการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจําปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ 
“การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธ์ุจังหวัด
แม่ ฮ่องสอน The Cuitural Creative Tourism Route Development through the Participation of Ethnic 
Group in Mae Hong Son Province” เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จึงถือเป็นแบบอย่างที่ดีของการทํางานวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย และ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อไป 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. อาจารย์ ดร.ชุติมันต์ สะสอง ควรนําผลการวิจัยน้ีไปต่อยอดทางความคิดของอาจารย์ต่อไป 
และควรเผยแพร่ประกาศเกียรติคุณน้ีให้รับทราบโดยทั่วกันเพ่ือให้มีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนนําผลงานวิจัย
ดังกล่าวไปสู่การพัฒนาชุมชนต่อไป 



๔ 
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๒. อาจารย์ ดร.ชุติมันต์ สะสอง ควรนําผลงานวิจัยน้ีเสนอไปยังกระทรวงการท่องเท่ียวฯ 
เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง  

๓. มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญกับผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในลักษณะน้ี ด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยต่าง ๆ ให้ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนทกุแขนงรับทราบ โดยถือโอกาสสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับสื่อมวลชนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์และผลประโยชน์ระยะยาวของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ชุติมันต์ สะสอง อาจารย์ประจําภาควิชา
สังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับชาติยอดเย่ียมและรางวัลนําเสนอบทความ
วิจัยระดับชาติยอดเย่ียม ของการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจําปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “การพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธ์ุจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
The Cuitural Creative Tourism Route Development through the Participation of Ethnic Group in 
Mae Hong Son Province” 

 
๑.๒.๒ ขอแสดงความยินดีกับนักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

จํานวน ๓ ราย 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยนางสาวปทุมพร คําจันทร์ใจ นางสาวจุฑามาศ  
ศรีสันต์ และนางสาวนภัสรา เช้ืออ้วน นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัล Poplular Vote จากการประกวดแผนรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย โครงการ 
Toyota Campus Challenge 2017 ในช่ือทีม “Fun & Fin” เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ทดสอบ
ขับรถยนต์ Toyota Driving Experience Park กรุงเทพมหานครฯ ถือเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่  โดยมีอาจารย์ศุภทัต แดงเคร่ือง อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ และอาจารย์สุลิตา ทิพยศ  
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรจัดทําทําเนียบผู้ที่สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ หรือสร้างเป็น Web Page ขึ้น เพ่ือเชิดชูและยกย่องเป็นเกียรติประวัติของบุคคลต่าง ๆ อีกทั้ง
ยังสามารถส่งเสริมการค้นคว้าอิสระและการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต่อไปได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ 
ต่อมหาวิทยาลัยในการเลื่อนลําดับของรายงานผลการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
โดย Webometrics Ranking of World Universities ได้อีกช่องทางหน่ึง 
    
  



๕ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
๑. รับทราบ และขอแสดงความยินดีกับนางสาวปทุมพร คําจันทร์ใจ นางสาวจุฑามาศ  

ศรีสันต์ และนางสาวนภัสรา เช้ืออ้วน นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัล Poplular Vote จากการประกวดแผนรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย โครงการ 
Toyota Campus Challenge 2017 ในช่ือทีม “Fun & Fin” เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ทดสอบ
ขับรถยนต์ Toyota Driving Experience Park กรุงเทพมหานครฯ ที่ได้นําความรู้ความสามารถในสาขาวิชาของตน 
ไปสร้างช่ือเสียง ให้กับมหาวิทยาลัย 

๒. มอบมหาวิทยาลัยและกองพัฒนานักศึกษานําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม  

 
๑.๒.๓ การจัดสัมมนาและการจัดนทิรรศการแสดงผลงานของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ 

ชั้นปีที่ ๕ ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ปรีาชภัฏเชียงใหม่  
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาและจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาคณะ 
ครุศาสตร์ ช้ันปีที่ ๕ ซึ่งเป็นผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพครู ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรม 
อาคาร ๙๐ ปีราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีการนําเสนอผลงานที่เป็นการจัดนิทรรศการของนักศึกษา จํานวน  
๑๘ สาขาวิชา ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  
 จึงใคร่ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเยี่ยมชมและให้กําลังใจแก่นักศึกษาในการ 
จัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ การจัดสัมมนาและการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
ช้ันปีที่ ๕ ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ปีราชภัฏเชียงใหม่  

 
๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 - ไม่มี – 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 
- ไม่มี – 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 
- ไม่มี – 
 



๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาแต่งต้ัง 
 
  ๔.๑.๑ แต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการ 
  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการสภาวิชาการ ตามมาตรา ๒๐ (๓)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ครบวาระการดํารงตําแหน่งสองปี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จึงได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ประธานสภาวิชาการจึงนํารายช่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา 
๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. คณะเทคโนโลยีการเกษตรควรเชิญศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ มาบรรยายให้
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรฟังเก่ียวกับแนวคิดและงานวิจัยต่าง ๆ เน่ืองจากท่านเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในศาสตร์น้ีอย่างมาก 

๒. ควรมีการกําหนดรูปแบบการกรอกประวัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอต่อสภา-
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกําหนดให้ระบุเป็นภาษาไทยเท่าน้ันนอกจากในคําศัพท์
เฉพาะบางคําที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษได้ และควรกําหนดจํานวนกระดาษให้ชัดเจนว่าไม่เกิน
ก่ีแผ่น ทั้งน้ี ควรระบุให้เห็นถึงผลงานวิจัยที่สําคัญและปรากฏเห็นเป็นรูปธรรม 

๓. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้กําหนดแบบฟอร์มการเสนอประวัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ไว้เรียบร้อยแล้ว จึงคาดว่าการเสนอแบบประวัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ น้ัน  
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบและเป็นทีมงานเลขานุการในคณะกรรมการชุดน้ัน ๆ อยู่แล้ว จึงขอให้ทีมงาน
เลขานุการแต่ละชุด ตรวจสอบความเรียบร้อยและขอข้อมูลจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมเพ่ือนํามากรอกข้อมูล
ให้ตรงตามแบบฟอร์มที่ได้กําหนดไว้ให้เรียบร้อยก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

๔. ควรพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรมในเบ้ืองต้นของบุคคล 
ที่ถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน ๘ ราย รายละเอียดตาม (รา่ง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
   ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี มณีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป็น กรรมการสภาวิชาการ 
   ๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป็น กรรมการสภาวิชาการ 



๗ 
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   ๓ ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการสภาวิชาการ 

   ๔ รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการสภาวิชาการ 

   ๕ รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการสภาวิชาการ 

   ๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการสภาวิชาการ 

   ๗ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญรัตน์ หงส์วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการสภาวิชาการ 

   ๘   รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ วัฒเนสก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการสภาวิชาการ 

 

   ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป โดยกรรมการสภาวิชาการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี 
   
 ๔.๑.๒ แต่งต้ังกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.) 
  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.) ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังกรรมการ
จรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.)  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ให้ข้อเสนอแนะ
ว่า ควรมีการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างละเอียด 
โดยเฉพาะความรู้พ้ืนฐานหรือวุฒิการศึกษาทางด้านกฎหมาย เน่ืองจากเป็นวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งรายช่ือที่เสนอ 
มาน้ันบางรายไม่ได้ระบุว่ามีความรู้ทางด้านกฎหมาย และควรพิจารณาวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ควบคู่
กันไปทั้งสองอย่าง โดยให้กลับไปพิจารณาเป็นรายบุคคลว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร และควรพิจารณา
การจัดลําดับใหม่เพ่ือดําเนินการทาบทาม 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะว่าควรพิจารณาและตรวจสอบว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งต้ัง
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยน้ัน หากเป็นอาจารย์พิเศษ หรืออาจารย์ที่ต่ออายุราชการโดยมีสัญญาจ้าง 
เป็นรายปี จะเข้าข่ายคําว่าจากบุคคลภายนอกหรือไม่ ควรมีการตีความให้ชัดเจน และหากตีความแล้วกลายเป็น
บุคคลภายในมหาวิทยาลัยจะสามารถเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้หรือไม่ 



๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๓. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กําหนดแนวทางไว้สองแนวทาง ได้แก่ ๑) แต่งต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ด้านการบริหารงานบุคคล หรือด้านกฎหมาย ๒) หรือแต่งต้ังจากบุคลากร
มหาวิทยาลัยซึ่งมีประสบการณ์บริหารงานวิชาการในมหาวิทยาลัยไม่ตํ่ากว่าระดับหัวหน้าสาขาวิชาหรือ
เทียบเท่า หรือสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาโท ดังน้ัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายนอกหรือเป็นบุคคล
ภายในมหาวิทยาลัยก็สามารถเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทั้งหมด 

๔. ควรเพ่ิมเติมวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของรายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว 
ให้เรียบร้อย โดยจัดลําดับใหม่ตามความเหมาะสมแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

๕.  ควรพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรมในเบ้ืองต้นของบุคคล 
ที่ถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยว่าเคยถูกสอบสวนอะไรมาบ้างหรือไม่  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  มอบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พิจารณาเพ่ิมเติมรายละเอียดต่าง ๆ เช่น  
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความเหมาะสมด้านจริยธรรมจรรยาบรรณ เป็นต้น โดยให้พิจารณาเรียงลําดับ 
แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุมคร้ังต่อไป เพ่ือดําเนินการทาบทามต่อไปตามลําดับ 
   
 ๔.๑.๓ แต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ 
  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ อธิการบดี 
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ จํานวน ๑๒ ราย รายละเอียดตาม  
(ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
   ๑ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป็น ประธานกรรมการ 
   ๒ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็น กรรมการ 
   ๓ หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม เป็น กรรมการ 
   ๔ หัวหน้าภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ เป็น กรรมการ 
   ๕ อาจารย์พัชราภรณ์ เชาวนพูนผล คณาจารย์ประจํา 

เป็น กรรมการ 
   ๖ อาจารย์ธัญลักษณ์ คําพรหม คณาจารย์ประจํา 

เป็น กรรมการ 



๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

   ๗ อาจารย์วีระยุทธ เศรษฐเสถียร รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
เป็น เลขานุการ 

   ๘ อาจารย์พูนรัตน์ แสงหนุ่ม รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

   ๙   อาจารย์ภุสัสชิ กันทะบุผา รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

   ๑๐ นางศศิภา มหาดิลก เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม  
   ๑๑ นางสาวธัญลักษณ์ การดี เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
   ๑๒  นายคชาพล ทองเลิศ เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
    

   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยกรรมการตามลําดับที่ ๑ และ ๓ – ๖ 
มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 
   
 ๔.๑.๔ แต่งต้ังกรรมการประจําสํานกัศิลปะและวัฒนธรรม 
  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยนายประพันธ์ คําจ้อย กรรมการประจําสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ และเพ่ือให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก และการ
จัดระบบบริหารงานในสถาบัน สํานัก พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการแต่งต้ังกรรมการประจําสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ดังน้ัน อธิการบดีจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการประจําสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม จากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ ราย แทนตําแหน่งที่ว่าง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๔ 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. ควรพิจารณาว่าบุคคลที่เสนอมาแทนกรรมการคนเดิมน้ัน มีความรู้ ความสามารถ และ
ความเช่ียวชาญเพียงพอที่จะมาชดเชยคนเดิมได้หรือไม่ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะว่าการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจําสถาบัน/สํานัก  
ต่าง ๆ น้ัน ไม่ควรนําบุคคลที่ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ มาเป็นกรรมการ เน่ืองจากอาจจะต้อง
ย้ายไปรับราชการต่างจังหวัดเพ่ือความก้าวหน้าในสายอาชีพ อีกทั้ง ความรู้เชิงลึกด้านวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอาจไม่มาก
เท่ากับศิลปินหรือบุคคลที่สําเร็จการศึกษาในศาสตร์ทางด้านสาขาศิลปวัฒนธรรมโดยตรง และควรเป็นบุคคล
ในท้องถิ่นน้ัน ๆ อย่างแท้จริง 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังนายทับทิม มั่นมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการประจําสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ต้ังแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยให้อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน คือ อยู่ในตําแหน่งได้จนถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 



๑๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

  ๔.๑.๕ แต่งต้ังกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมว่า ด้วยกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่แต่งต้ังจากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการที่แต่งต้ังจากคณบด ี
ที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําว่างลง   

ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาฯ
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศกึษาฯ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน  
๑๐ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
   ๑ นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

เป็น กรรมการ 
   ๒ นายวรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

เป็น กรรมการ 
   ๓ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็น กรรมการ 
   ๔ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็น กรรมการ 
   ๕ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์เป็น กรรมการ 
   ๖ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น กรรมการ 
   ๗ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็น กรรมการ 
   ๘ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็น กรรมการ 
   ๙ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็น กรรมการ 
   ๑๐ อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

เป็น กรรมการ 
 

   ทั้งน้ี รายที่ ๑ – ๒ ต้ังแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป รายที่ ๓ – ๙ ต้ังแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป และรายที่ ๑๐ ต้ังแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี 
 

๔.๒   พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 

๔.๒.๑ การเสนอขอพฒันาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
(Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
อาจารย์ ดร.สิวลี รัตนปัญญา อาจารย์ประจําภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะขอพัฒนาหลักสูตร 



๑๑ 
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วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Bachelor of Science Program in Occupational 
Health and Safety) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและพัฒนามาตรฐานแรงงานของประเทศ ผ่านการจัดการทางด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพและชุมชนรอบสถานประกอบการ 

ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖  
ได้มีมติสภามหาวิทยาลัยกรณีการเสนอเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย ให้นําเสนอ  
๒ ขั้นตอน ดังน้ี 

๑) นําเสนอขอความเห็นชอบในหลักการก่อนว่าควรเปิดหลักสูตรน้ีหรือไม่ และมีเหตุผลอะไร 
ที่จะเปิด โดยมีข้อมูลความต้องการของสังคมและจํานวนที่มีการผลิตอยู่แล้ว โดยมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
ประกอบการพิจารณา รวมถึงให้ระบุเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะความพร้อมด้านอาจารย์และ 
ถ้าหากไม่พร้อมจะเตรียมการอย่างไร โดยนําเสนอข้อมูลเหล่าน้ีพร้อมโครงสร้างหลักสูตร 

๒) เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและมีมติเห็นชอบว่าควรเปิดจึงนําข้อเสนอแนะต่าง ๆ กลับไป
พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แล้วจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้
ดําเนินการเสนอตามลําดับขั้นตอน 

ดังน้ัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้แนวคิดและ
ข้อเสนอแนะก่อนการพัฒนาหลักสูตรฯ ดังกล่าว โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. หลักสูตรน้ีค่อนข้างมีความจําเป็นและมีความสําคัญอย่างมาก เน่ืองจากมีกฎหมายมาใช้
บังคับร่วมอยู่ด้วย 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะว่าหลักสูตรน้ีอาจจะล้าหลังไปหากมองไปในระยะเวลา ๓ ปี
ข้างหน้า เน่ืองจากบริบทต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในระดับนโยบายของหลักสูตรรูปแบบใหม่ 
นักศึกษายุคต่อไปไม่จําเป็นต้องน่ังศึกษาในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา ๔ ปี ดังน้ัน ควรมีการปรับปรุงและ
ออกแบบหลักสูตรใหม่ ควรมีการเรียนการสอนน้อยลง อาจเป็นในลักษณะเข้ามาศึกษาต่อและในขณะเดียวกัน
ก็สามารถทําให้เกิดรายได้อีกทางหน่ึงด้วย อีกทั้ง ควรพิจารณาถึงการสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย
รวมถึงในระดับคณะต่าง ๆ ด้วย หากเป็นไปได้ควรปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบสองปี 
หรือสามปี เป็นต้น โดยไม่จําเป็นว่าต้องศึกษาครบสี่ปีแล้วได้ปริญญา 

๓. แนวโน้มของหลักสูตรใหม่ ๆ น้ัน ควรเป็นเชิงบูรณาการมากขึ้น การที่จะดําเนินการเพียง
ศาสตร์เดียวศาสตร์ใดศาสตร์หน่ึงแล้วคิดว่าอาจจะตอบโจทย์น้ัน แนวคิดน้ีจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปในอนาคต 
เน่ืองจากแนวโน้มของประเทศเปลี่ยนแปลงไป ที่สําคัญอย่างย่ิงเป็นเรื่องเสน่ห์ของหลักสูตรที่จะทําให้มีผู้ที่
สนใจเข้ามาศึกษาต่อ จะทําอย่างไรในมิติเชิงบูรณาการให้มากข้ึน โดยเฉพาะการคัดเลือกอาจารย์เพ่ือเข้ามาทํา
การสอนในหลักสูตรต่าง ๆ น้ัน ควรกําหนดเกณฑ์ให้มีมาตรฐานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ สามารถทําให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เทียบเคียงสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 
  



๑๒ 
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๔. ควรสอบถามไปยังสถาบันวิชาชีพที่เ ก่ียวข้องกับการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
ในการทํางานวิชาชีพ (Safety Officer) ซึ่งมีหน้าที่ในการคอยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน 
ว่าต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร เน่ืองจากนักศึกษาจะต้องสอบเพ่ือให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดังกล่าว เพ่ือให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่สถาบันวิชาชีพต้องการมากที่สุด และลดภาวะเสี่ยงในอนาคตต่อไปได้ 

๕. หลักสูตรน้ีอาจจะใช้เวลาเรียนมากเกินความจําเป็น ซึ่งทําให้ไม่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวิชาการ หลายมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงและได้ประกาศออกมาในหลายหลักสูตรโดยมีการ
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาเพียงสามปี ดังน้ัน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่เท่าที่สังเกตดูยังเป็นการเรียนการสอนที่ใช้ระยะเวลาส่ีปีทั้งสิ้น เห็นว่าควรต้องปรับเปลี่ยน
โดยเร็ว จะทําอย่างไรให้ใช้ระยะเวลาในการเรียนน้อยลง ซึ่งหลักสูตรน้ีอาจจะเป็นหลักสูตรแรกในการ
ปรับเปลี่ยนโดยนําความคิดเชิงบูรณาการมาปรับรูปแบบการเรียนการสอน 

๖. ในขณะนี้ หลักสูตรน้ีต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education) เท่าน้ัน 

๗. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรน้ีมาหลายปีแล้ว และ 
ได้พัฒนาหลักสูตรไปหลายครั้งซึ่งค่อนข้างทันสมัยและมีความหลากหลาย ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษา
ได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยได้รับความสนใจจากบุคคลจํานวนมากเพราะมีกฎหมายบังคับใช้ และในปัจจุบัน 
มีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว ดังน้ัน หากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ต้องการจะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรน้ี จะต้องปรับรูปแบบใหม่โดยปรับเปลี่ยนระยะเวลาของการเรียน
การสอนให้สําเร็จภายในระยะเวลาปีถึงสองปี โดยอาจจะรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
มาแล้วให้นําหน่วยกิตมาเทียบโอนเพ่ือศึกษาต่อในระยะสั้นให้ได้ใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น      

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดําเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการพัฒนา
หลักสตูร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อไป 
 
 ๔.๒.๒ การขอทบทวนชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Public Health) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (Bachelor 
of Science Program in Public Health) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนกลับไปพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป น้ัน 
 บัดน้ี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงช่ือหลักสูตรดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของสภาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน และเพ่ือให้นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้รับการรับรองจากสภา-
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ดังน้ันจึงขอเปลี่ยนแปลงช่ือหลักสูตร จากเดิม “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
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สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Public Health) พ.ศ. ๒๕๖๐” เปลี่ยนเป็น 
“หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (Bachelor of Public Health  Program in 
Community Health) พ.ศ. ๒๕๖๐”  
 ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในคราวประชุมคร้ังที่  
๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงช่ือหลักสูตร จากเดิม “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Public Health) พ.ศ. ๒๕๖๐” เปลี่ยนเป็น “หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (Bachelor of Public Health  Program in Community 
Health) พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 

๔.๓   พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงิน 
 

 ๔.๓.๑ ขออนุมัติโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรพัย์สนิ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ จํานวน ๒ โครงการ  
๑) โครงการจําหนา่ยน้าํด่ืม CMRU  
๒) โครงการ CMRU Outlet Gallery  

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติ 
ให้ความเห็นชอบโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
จํานวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการจําหน่ายนํ้าด่ืม CMRU และโครงการ CMRU Outlet Gallery  

ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๖ มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอโครงการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๒ โครงการ ต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 โครงการจําหน่ายนํ้าด่ืม CMRU 

๑. เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวเน่ืองจากเป็นโครงการที่นํารายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย 
๒. การสั่งผลิตนํ้าด่ืมควรเป็นบริษัทที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ถึงแม้ว่าอาจจะทําให้ต้นทุนสูง 
๓. หลายมหาวิทยาลัยหลายแห่งใช้วิธีการการยืมเงินไปทั้งก้อน โดยต้องเซ็นสัญญาหรือ 

ทําข้อตกลงซึ่งกันและกัน แต่ไม่ใช่การอนุมัติงบประมาณเช่นน้ี   
  



๑๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔. โครงการน้ีดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๖ ทุกประการ เป็นการอนุมัติงบประมาณให้เป็นทุนประเดิม 
จากน้ันหากบริหารจัดการแล้วมีรายได้เกิดกําไรจึงนําเข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ ๒๐ ของกําไรที่ได้รับ การบริหาร
โครงการอยู่ในรูปแบบของการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ ที่อธิการบดีแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)  

๕. ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินโครงการดังกล่าว และหากการดําเนินโครงการไม่เป็นไป
ตามท่ีต้ังไว้จะมีแนวทางการดําเนินการอย่างไรต่อไป 

๖. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ให้ข้อเสนอแนะว่า
เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว ส่วนวิธีการบริหารโครงการควรมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เน่ืองจากเป็นการยืมงบประมาณ
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย แล้วนําไปบริหารจัดการในลักษณะเงินหมุนเวียน การขออนุมัติงบประมาณในคร้ังน้ี
วงเงินงบประมาณค่อนข้างสูงและระยะเวลาคืนทุนค่อนข้างนาน 

๗. เหตุผลที่ต้องขออนุมัติงบประมาณวงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน เน่ืองจากมหาวิทยาลัย
จะต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวงรอบของปีงบประมาณ การทําสัญญาน้ันเป็นการทําสัญญาทั้งปีงบประมาณ 
ส่วนการเบิกจ่ายจะดําเนินการเบิกจ่ายเป็นงวด ๆ  

๘. ควรมีรายช่ือของกรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้ว
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ังหน่ึง 

๙. รายช่ือกรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการน้ัน ยังไม่สามารถระบุให้ชัดเจนได้ 
เน่ืองจากการบริหารโครงการขึ้นอยู่กับบริบทที่หลากหลาย หากระบุรายช่ือบุคคลไปน้ันเวลาปรับเปลี่ยน
จะต้องนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยทุกครั้งซึ่งไม่สะดวกต่อการบริหารงาน การต้ังคณะกรรมการจึงเป็นการ
กําหนดไว้กลาง ๆ ว่า “อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ
อ่ืนอีกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนและไม่เกินสิบเอ็ดคน ซึ่งอธิการบดีแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)”   

๑๐. การดําเนินการของโครงการน้ี เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกประการ เพ่ือให้การดําเนินการมีความคล่องตัวและถูกต้อง  
ซึ่งมีระบบกลไกของการดําเนินงานไว้อย่างครบถ้วนและตรวจสอบได้ 

๑๑. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะว่า  
การขออนุมัติงบประมาณจําเป็นต้องพิจารณาส่วนอ่ืนประกอบด้วย รวมถึงรายช่ือของคณะกรรมการ และ
ระเบียบราชการที่เก่ียวข้อง เน่ืองจากเป็นงบประมาณจํานวนมาก ที่สําคัญระยะเวลาคืนทุนค่อนข้างนาน  
การเสนอโครงการจึงควรเสนอรายละเอียดให้ชัดเจนมากกว่าน้ี ในอดีตการผลิตนํ้าด่ืมของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ 
นําความภาคภูมิใจมาให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยอย่างมาก เพราะเป็นการนําศาสตร์
หรือความเช่ียวชาญทางด้านวิชาการมาใช้จัดหารายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันเป็นการจ้างเหมา 
ให้บริษัทภายนอกผลิตซึ่งน่าเสียดายศักยภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมาก 

๑๒. งบประมาณที่เสนอขออนุมัติน้ีจะนําไปบริหารจัดการ หากมีรายได้เงินทั้งหมดก็จะนําส่งกองคลัง
ทั้งต้นทุนและกําไร ส่วนการประมูลน้ันจะต้องประมูลครั้งเดียวและผลิตภัณฑ์นํ้าด่ืมจะทยอยส่งตามคําสั่ง  
หากจําหน่ายได้ก็จะนําเงินส่งคลัง เมื่อสิ้นปีงบประมาณกําไรทั้งหมดก็จะอยู่ที่กองคลัง 

๑๓. ปัจจุบันรูปแบบการบริโภคนํ้าด่ืมมีการเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความหลากหลาย
มากย่ิงขึ้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สามารถผลิตจําหน่ายภายนอกมหาวิทยาลัยได้ การจ้างเหมา 
จึงเป็นรูปแบบที่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและกําไรได้ชัดเจนกว่า  



๑๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๑๔.  สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งไม่ผลิตนํ้าด่ืมเองเน่ืองจากมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซ่อม
บํารุงเคร่ืองจักรค่อนข้างสูง อีกทั้งระบบงบประมาณและการเงิน การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย การเงินทั้งหมด
จะต้องนําส่งคลังทุกวัน ซึ่งมีความชัดเจนและปลอดภัย 

๑๕. หากพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นการดําเนินงานที่ค่อนข้างรอบคอบและมีความยืดหยุ่น 
ในการบริหาร 
 
  โครงการ CMRU Outlet Gallery 
  ๑. ในอดีตจัดทําในรูปแบบของการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
โดยแยกบัญชีไว้ต่างหาก แต่ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาให้เสนอในรูปแบบของโครงการตามข้อบังคับฯ ที่ได้
กําหนดไว้ 
  ๒. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําได้สอบถามว่า
การจัดทําเสื้อกีฬาของนักศึกษาช้ันปีที่ ๑ ที่เป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยรวมอยู่ในโครงการฯ น้ี ด้วยหรือไม่ 
เน่ืองจากเป็นการจัดหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยเช่นกัน หน่วยงานใดเป็นผู้ดําเนินการและรับผิดชอบ 
  ๓. เพราะเหตุใดการจัดทําเสื้อของนักศึกษาช้ันปีที่ ๑ จะต้องแยกให้กองพัฒนานักศึกษา
ดําเนินการ ควรนํามารวมอยู่ในโครงการน้ีให้หมดเน่ืองจากการดําเนินงานเหมือนกันทุกประการ  
  ๔. เน่ืองจากเจตนารมณ์ของการจัดกิจกรรมของสํานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 
กับกองพัฒนานักศึกษาแตกต่างกัน ของสํานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินเป็นการหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิใช่แสวงหากําไรจากนักศึกษา การจัดทําเสื้อกีฬาจึงอยู่ในความรับผิดชอบของ 
กองพัฒนานักศึกษา 
  ๕. ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมจากการขออนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๖. คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ควรนําประเด็นต่าง ๆ เหล่าน้ี ไปพิจารณาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการโครงการฯ ต่อไป โดยเฉพาะโครงการต่าง ๆ ที่เป็นการหารายได้ควรนํามาเข้ากระบวนการเดียวกัน
ทั้งหมด ไม่ควรแยกย่อยไปบริหารจัดการเอง เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  ๗. จากโครงการพิจารณาได้ว่ามี ๒ รายการ ได้แก่ ๑) ของที่ระลึก และ ๒) อุปกรณ ์
ที่เก่ียวข้องกับการเรียนของนักศึกษา เป็นที่น่าสังเกตว่าของที่ระลึกน้ันต้นทุนสูงและอัตราการหมุนเวียนตํ่า 
กําไรน้อย ในขณะที่อุปกรณ์การเรียนของนักศึกษาต้นทุนตํ่า อัตราการหมุนเวียนเร็ว กําไรมาก ดังน้ัน หากนํา
งบประมาณไปลงทุนกับของที่ระลึกมากเกินไปทําให้มีต้นทุนจมและต้นทุนค่าเสียโอกาส ส่งผลให้โอกาสในการ
สร้างผลกําไรลดลง จึงควรพิจารณาเกี่ยวกับการสั่งซื้อให้รอบคอบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. อนุมัติโครงการและงบประมาณของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย โดยสํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ จํานวน ๒ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ โครงการจําหน่ายนํ้าด่ืม CMRU วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการ CMRU 
Outlet Gallery วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี เป็นการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ิมเติม  

๒. มอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป  



๑๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมโดยขอนําระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ ไปพิจารณาในตอนท้าย

ของการประชุม เน่ืองจากเป็นวาระลับ และขอนําระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒  ๔.๕  ๔.๖ และระเบียบวาระที่ ๕ ขึ้นมา
พิจารณาก่อนตามลําดับ เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบให้นําระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ ไปพิจารณาในตอนท้ายของการประชุม และเห็นชอบให้นํา
ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒  ๔.๕  ๔.๖ และระเบียบวาระที่ ๕ ขึ้นมาพิจารณาก่อนตามลําดับ  
 
 ๔.๔.๒ ก.อ.ม. รายงานมติไม่รับอุทธรณ์ร้องทุกข์ จํานวน ๒ รายการ  

 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการ  
ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีจ่าสิบตรี 
จอห์นนพดล วศินสุนทร ได้ย่ืนหนังสือขออุทธรณ์ร้องทุกข์ ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.อ.ม.) เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๒ รายการ ดังน้ี 

๑) หนังสือขออุทธรณ์ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับการพิจารณาเป็นอาจารย์พิเศษ ภาควิชานิเทศศาสตร์
ตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีเป็นธรรม ทําให้เสียสิทธิการเป็นอาจารย์พิเศษโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

๒) หนังสือขออุทธรณ์ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับเงินค่าจ้างที่ผิดนัดและไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ต้ังแต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นมาจนหมดสัญญาจ้าง 
 และเมื่อ ก.อ.ม. พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองดังกล่าว เป็นประการใดให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
โดยเร็วต่อไป น้ัน บัดน้ี ก.อ.ม. ได้ดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องขออุทธรณ์ร้องทุกข์ของจ่าสิบตรี  
จอห์นนพดล วศินสุนทร เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา นําเสนอที่ประชุมว่า 
ก.อ.ม. ไม่ควรวินิจฉัยไม่รับเรื่องร้องอุทธรณ์ร้องทุกข์กรณีดังกล่าวเพียงเหตุเพราะอาจารย์จอห์นนพดล วศินสุนทร 
ไม่ได้เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงไม่รับไว้พิจารณา เน่ืองจากกรณีน้ีเป็นลักษณะของการ
อุทธรณ์คําสั่งมหาวิทยาลัย ก.อ.ม. ควรรับเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ดังกล่าวไว้พิจารณา อีกทั้ง กรณีไม่ได้รับเงิน
ค่าจ้างที่ผิดนัดและไม่เป็นไปตามมติ ครม. ต้ังแต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นมาจนหมดสัญญาจ้าง น้ัน ปัจจุบันมีกฎหมาย
ใหม่ออกมาในเรื่องเกี่ยวกับการบังคับคดี หากศาลปกครองช้ันต้นตัดสินมีความเห็นว่าอาจารย์จอห์นนพดล 
วศินสุนทร น่าจะได้รับการเยียวยาตามคําพิพากษาช้ันต้น อาจารย์จอห์นนพดล วศินสุนทร มีสิทธ์ิเสนอขอให้
บังคับคดีโดยไม่ต้องรอให้ถึงคําพิพากษาสูงสุด ดังน้ัน คําวินิจฉัยของ ก.อ.ม. เปรียบเป็นการพิจารณาด้านเดียว   
 
  



๑๗ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.อ.ม.) กรณี การร้องทุกข์ของ จ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร ตามท่ี ก.อ.ม. เสนอ รายละเอียดเป็นไปตาม
มติ ก.อ.ม. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ที่นําเสนอ 

 
๔.๕  พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ข้อบงัคับ หรือประกาศ 

 
  ๔.๕.๑   (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสาํหรับบุคลากรสายวิชาการ  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ (ป.๐๑) 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
(ป.๐๑)  
 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการสําหรับบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ป.๐๑) รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. แต่ละโครงการวิจัยได้รับงบประมาณที่แตกต่างกัน ควรมีการเฉล่ียนํ้าหนักการคํานวณ
จํานวนภาระงานที่แตกต่างกันด้วยเพ่ือความถูกต้องและยุติธรรม 

๒. เน่ืองจากแบบประเมินน้ี เป็นแบบประเมินภาระงานของอาจารย์ทุกระดับเป็นการ
พิจารณาภาระงานที่อาจารย์ได้ทําจริง ดังน้ัน อาจารย์ที่อาวุโสน้อยอาจจะได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยน้อย 
อาจารย์ที่มีประสบการณ์วิจัยอาจจะได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยค่อนข้างมาก ในส่วนของงานวิจัยน้ันจะไป
ปรากฏอยู่ในรายละเอียดส่วนอ่ืนเป็นเรื่องที่จะมีผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป 

๓. หากมหาวิทยาลัยนําผลงานวิจัยมาพิจารณาด้วย จะสามารถช่วยกระตุ้นให้อาจารย ์
มีผลงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น และอาจมีการสร้างทีมงานที่ดีในการรวมกลุ่มกันทําวิจัยเพ่ือหาเงินทุนการทําวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกได้มากย่ิงขึ้น และเพ่ือความก้าวหน้าในอนาคตของอาจารย์ด้วย 

๔. มหาวิทยาลัยสามารถรับไปดําเนินการในส่วนของการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการคํานวณภาระงานต่อไป โดยคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ (อนุ ก.บ.ม.) จะไปปรับปรุงแก้ไขในประเด็นเก่ียวกับการกําหนดภาระงานด้านการวิจัยว่า 
ควรจะมีตัวช้ีวัดในเรื่องของวงเงินทุนวิจัยและการตีพิมพ์มาเป็นตัวกําหนดด้วย และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) อีกคร้ังหน่ึง 

๕. โดยปกติการเซ็นสัญญา ๑ ปี ไม่ว่าจะได้งบประมาณทุนวิจัยมากเท่าใดก็จะต้องใช้เวลาใน
การทํางาน ๑ ปี เท่ากัน ฉะน้ัน พิจารณาจากระยะเวลาท่ีเท่ากันก่อน เพียงแต่อาจจะมีปัจจัยต่าง ๆ ที่จะมาเสริม 
เช่น จํานวนงบประมาณที่ได้รับ การตีพิมพ์ ที่จะนํามาคํานวณเพ่ิมเติมภายหลังตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ต่อไป 



๑๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๖. ควรพิจารณาถึงคุณภาพงานวิจัยประกอบด้วย เน่ืองจากอาจารย์บางคนอาจจะทํางานวิจัย
หลายเรื่องแต่ไม่มีงานวิจัยที่โดดเด่น 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (ป.๐๑) รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 

 
  ๔.๕.๒   (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

สําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ป.๐๕) 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ป.๐๕)  
 ดังน้ัน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แบบประเมินผล 
การปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
(ป.๐๕) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียน
สาธิตมหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ป.๐๕) รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 

 
 ๔.๕.๓ (ร่าง) ข้อบังคบัสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย การกําหนดภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....  

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การกําหนดภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไปน้ัน 
 บัดน้ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
ว่าด้วย การกําหนดภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา 

 
  



๑๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
๑. ควรพิจารณาข้อ ๖ ให้รอบคอบว่าจะขัดหรือแย้งกับแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

สําหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ป.๐๑) หรือไม่ ซึ่งหากขัดหรือแย้งกับแบบ
ประเมินดังกล่าว ควรแก้ไขเพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

๒. ข้อบังคับฯ ฉบับน้ี เป็นการดําเนินการโดยยึดประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นหลัก ซึ่งหากพิจารณาจากประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าว
แล้ว ข้อ ๔ โดยนัยคือด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านน่ันเอง ขึ้นอยู่กับบริบทของการดําเนินการในแต่ละภาคการศึกษา 
เช่น บางสาขาวิชาอาจจะมีช่ัวโมงสอนในภาคการศึกษานั้นไม่มากแต่มีนักศึกษาต้องออกไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพก็จะมีการออกไปนิเทศนักศึกษาซึ่งไม่ได้เป็นภาระงานสอน แต่การนิเทศนักศึกษาก็เป็นส่วนหน่ึงของ
ภาระงานสอนเช่นกัน ซึ่งจะต้องนําข้อ ๖ และข้อ ๗ มาพิจารณาร่วมกัน ดังน้ัน รายละเอียดเก่ียวกับสัดส่วน
ภาระงานและวิธีการคิดภาระงานน้ันจะปรากฏอยู่ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจะประกาศ 
ทุกภาคการศึกษาและจะมีการปรับปรุงปีละคร้ัง  

๓. มหาวิทยาลัยบางแห่งจะประกาศประจําทุกภาคการศึกษาและมีการทําสัญญากับคณบดี  
โดยระบุรายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน และคณบดีจะเป็นผู้ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานตามท่ี 
ได้ทําสัญญาไว้ 

๔. อาจารย์ทุกคนในมหาวิทยาลัยควรจะต้องกรอก Term of Reference (TOR) คือ
ข้อกําหนดของผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะเป็นรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะให้ผู้รับจ้างดําเนินการอะไรบ้าง โดย
การบอกขอบเขตของงานให้ชัดเจนรวมถึงระยะเวลาที่ต้องการ จากน้ันหัวหน้าภาควิชาต้องพิจารณาในเบ้ืองต้น 
และเสนอให้คณบดีลงนามต่อไป ดังน้ัน ภาระงานสอน การแบ่งสัดส่วนต่าง ๆ จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หัวหน้าภาควิชาที่จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมและเท่าเทียมกัน จากน้ันก่อนการประเมินต้องมาสรุปผล 
การทํางานในแต่ละภาคการศึกษาเพ่ือให้เห็นผลสัมฤทธ์ิของการทํางานและนําไปพิจารณาต่อไป 

๕. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ให้ข้อสังเกตว่า 
หน้า ๒ ข้อ ๖ ระบุไว้ว่า “...ต้องมีภาระงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า...” ในขณะที่ประกาศ ก.พ.อ. ระบุไว้ว่า “...
ต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า...” หากมหาวิทยาลัยระบุว่า “ทางวิชาการ” อาจแคบเกินไป ควรระบุเช่นเดียวกับ
ประกาศ ก.พ.อ. เพ่ือสามารถสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไปได้ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การกําหนดภาระงานของ 
ผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... โดยให้นําข้อเสนอแนะ 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และเสนอให้ศาสตราจารย์เช่ียวชาญพิเศษ ดร.สัญชัย
จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนจะประกาศใช้ 

 
  



๒๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

  ๔.๕.๔   (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบคุลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
เรื่อง ลักษณะการให้ทนุ การกําหนดจํานวนเงินทนุ คณุสมบัติของผูมี้สิทธิ์ได้รบัทนุ  
ระยะเวลาที่ได้รับทุน วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข 
เก่ียวกับการรบัทุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร ในคราวประชุมคร้ังที่  
๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ลักษณะการให้ทุน การกําหนดจํานวนเงินทุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิ
ได้รับทุน ระยะเวลาที่ได้รับทุน วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการรับทุน 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....  
 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๘ (๑) และ ข้อ ๑๑ วรรคสอง มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
เรื่อง ลักษณะการให้ทุน การกําหนดจํานวนเงินทุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิได้รับทุน ระยะเวลาที่ได้รับทุน วิธีการ
พิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการรับทุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. เห็นด้วยที่จะมีค่าตอบแทนให้กับผู้ที่นําบทความวิจัยหรือบทความวิชาการตีพิมพ์ใน TCI 
แต่ควรมีการพิจารณาถึงคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่อยู่ในกลุ่ม ๑ 
ตามฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) เน่ืองจากการตีพิมพ์ใน TCI น้ัน เป็นการแสดง
ถึงปริมาณไม่ใช่คุณภาพ 

๒. ประกาศฯ ฉบับน้ี เป็นประกาศท่ีเพ่ิมเติมจากฉบับเดิม เน่ืองจากอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่จํานวนมาก จึงมีการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติค่อนข้างน้อย แต่จะเริ่ม
ตีพิมพ์ในระดับกลุ่ม ๒ และกลุ่ม ๑ ตามลําดับ เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจในการสร้างผลงานให้ถึงระดับกลุ่ม ๑ 
จึงได้ออกประกาศในส่วนของการตีพิมพ์ระดับชาติมารองรับกลุ่มอาจารย์ดังกล่าว  

๓. เป็นเรื่องน่ายินดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้ความสําคัญกับอาจารย์รุ่นใหม่เพ่ือให้มี
ขวัญและกําลังใจในการทําผลงาน ทําให้อาจารย์มีความต้องการตีพิมพ์มากขึ้น การตีพิมพ์บนฐาน TCI  
สองเร่ือง จะง่ายกว่าการตีพิมพ์ระดับนานาชาติหน่ึงเร่ือง และใช้ระยะเวลาน้อยกว่า แต่ก็ทําให้อาจารย์ที่เคย
ตีพิมพ์อยู่ TCI กลุ่ม ๒ จะพยายามยกระดับตนเองเพ่ือให้มาอยู่ใน TCI กลุ่ม ๑ ต่อไป 

๔. มหาวิทยาลัยนําปัจจัยผลกระทบ (Impact Factor) มาเป็นตัวกําหนดอันดับแรกของ
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีอัตราค่าตอบแทนต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท หากอาจารย์สามารถ
นําไปตีพิมพ์ได้ อีกประการหน่ึงคือวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่ไม่มีปัจจัยผลกระทบมาเป็นตัวกําหนด  
แต่นําค่า Snip ตามฐานข้อมูล Scopus มาเป็นตัวกําหนดแทน โดยมีอัตราค่าตอบแทนต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐ – 
๕๐,๐๐๐ บาท เช่นกัน ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเป็นต้องเริ่มต้นจากจุดที่อาจารย์พอจะมีศักยภาพทําได้ 
จึงให้ TCI กลุ่ม ๑ ด้วยค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ บาท 
  



๒๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๕. มหาวิทยาลัยควรให้ข้อสังเกตไว้ว่าผู้ที่จะตีพิมพ์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบงานวิจัยหรือ
บทความน้ัน ๆ (Corresponding Author) หรือเป็นผู้ที่มีช่ือในงานวิจัยเป็นช่ือแรก (First author) เท่าน้ัน 

๖. ลักษณะของ First author จะต้องระบุว่าเป็น Corresponding Author เข้าไปด้วย 
หมายถึง วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาห้ามเป็นช่ือแรก จะต้องเป็นช่ือที่สองเท่าน้ัน เน่ืองจาก 
จะให้ความสําคัญกับ Corresponding Author มากที่สุด 

๗. ควรนํางบทุนวิจัยน้ีไปรวมไว้กับการขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีด้วย 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง ลักษณะการให้ทุน การกําหนดจํานวนเงินทุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิได้รับทุน ระยะเวลาที่ได้รับทุน วิธีการ
พิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการรับทุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ตามที่มหาวิทยาลัย
นําเสนอ โดยให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความกรณี Corresponding Author ไว้ด้วย 

 
๔.๖ พิจารณาเรื่องนโยบาย 

 
  ๔.๖.๑ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ผู้แถลง : รองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ถนดั บุญชัย)) 

 
มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระการประชุมน้ี 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
 ๕.๑ การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ของ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีอัตราว่างระหว่างปี 
จํานวน ๑ อัตรา ตําแหน่งเลขที่ ๐๑๓๑ เน่ืองจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาออก เมื่อวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงมีความประสงค์ขอรับโอนนายวัชรพงษ์ วัฒนกูล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้ังแต่วันที่ 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  
 ทั้งน้ี ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ   
 
  



๒๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๑ ราย คือ รองศาสตราจารย์ 
ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้ังแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
 ๕.๒ คําพพิากษาศาลปกครองเชยีงใหม่ คดีหมายเลขดําที่ ๔๑๐/๒๕๕๘ 

กรณี คดีพพิาทเก่ียวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสัง่ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เปน็คดีหมายเลขแดงท่ี ๓๘๓/๒๕๖๐ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีจ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร อดีตพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองเชียงใหม่ กรณี คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นคดี
หมายเลขดําที่ ๔๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ถูก
ฟ้องคดี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติมอบให้
คณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง คดีหมายเลขดําที่ บ.๓๗/๒๕๕๘ ของศาลปกครองเชียงใหม่ ดําเนินการ
ต่อไป โดยมีนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ เป็น ประธานกรรมการ และมอบอํานาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจ
ลงนามในหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับคดีน้ีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด น้ัน 

บัดน้ีศาลปกครองเชียงใหม่ได้มีคําพิพากษาแล้ว รายละเอียดตามคําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่  
ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คดีหมายเลขดําที่ ๔๑๐/๒๕๕๘ และคดีหมายเลขแดงที่ ๓๘๓/๒๕๖๐  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ   
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบคําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขดําที่ ๔๑๐/๒๕๕๘ กรณี คดีพิพาท
เก่ียวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๓๘๓/๒๕๖๐ โดยศาล
ปกครองเชียงใหม่มีคําพิพากษายกฟ้อง 
 
 ๕.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนาของวทิยาลยัแม่ฮ่องสอน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
เพื่อใช้เปน็กรอบในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ มหาวิทยาลัย 
จึงกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ือให้เป็นกรอบ
ในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๓ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ  
 
  



๒๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนาของวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
 
 ๕.๔ รายงานจํานวนนักศึกษาคงค้าง จํานวน ๒ หลักสูตร 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ 

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตรฯ ดังกล่าว แบบมีเง่ือนไข
ให้ดูแลนักศึกษาคงค้างจนสําเร็จการศึกษาตามกําหนดระยะเวลาให้ครบทุกคน น้ัน 

บัดน้ี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มีความประสงค์จะแจ้ง 
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรฯ ดังกล่าว ไม่มีนักศึกษาคงค้าง โดยนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกได้สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และหลักสูตรระดับปริญญาโทไม่มีนักศึกษา
รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข ๕.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบรายงานจํานวนนักศึกษาคงค้างของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่าในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไม่มีจํานวนนักศึกษาคงค้าง 
 
 ๕.๕ รายงานรายรบัจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได ้

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย  
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๕๕ กําหนดให้มหาวิทยาลัยรายงานรายรับ
จริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ น้ัน  
 บัดน้ีคณะกรรมการ ก.ง.ส. ได้พิจารณารายงานรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว 
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๖ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ รายงานรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
  



๒๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๕.๖ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกปีการศึกษาอย่างต่อเน่ืองน้ัน 
 ทั้งน้ีในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอรายงานผลฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๖ นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป 
 
 ๕.๗ รายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทนุ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒๓ กองทุน 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย กองทุนน้ัน ๆ ซึ่งได้กําหนดให้รายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบภายใน ๔๕ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  
 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงรายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒๓ กองทุน ดังน้ี  

๑) กองทุนระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
๑.๑) กองทุนพัฒนาบุคลากร 
๑.๒) กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑.๓) กองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑.๔) กองทุนพัฒนานักศึกษา 
๑.๕) กองทุนดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
๑.๖) กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑.๗) กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย 
๑.๘) กองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ 
๑.๙) กองทุนสนับสนุนสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 

๒) กองทุนระดับหน่วยงาน ได้แก่ 
   ๒.๑) กองทุนคณะครุศาสตร์  
   ๒.๒) กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ๒.๓) กองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ๒.๔) กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   ๒.๕) กองทุนคณะวิทยาการจัดการ 
   ๒.๖) กองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
   ๒.๗) กองทุนบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๒.๘) กองทุนวิทยาลัยนานาชาติ 



๒๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

   ๒.๙) กองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
   ๒.๑๐) กองทุนสํานักทะเบียนและประมวลผล 
   ๒.๑๑) กองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
   ๒.๑๒) กองทุนสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
   ๒.๑๓) กองทุนสํานักหอสมุด 
   ๒.๑๔) กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๗ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จํานวน ๒๓ กองทุน ดังน้ี (๑) กองทุนระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ๑.๑) กองทุนพัฒนาบุคลากร ๑.๒) กองทุน
สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๑.๓) กองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ๑.๔) กองทุนพัฒนานักศึกษา ๑.๕) กองทุนดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๑.๖) กองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๑.๗) กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย ๑.๘) กองทุนก่อสร้าง
องค์พระมหาเจดีย์ และ ๑.๙) กองทุนสนับสนุนสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  
(๒) กองทุนระดับหน่วยงาน ได้แก่ ๒.๑) กองทุนคณะครุศาสตร์ ๒.๒) กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ๒.๓) กองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒.๔) กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
๒.๕) กองทุนคณะวิทยาการจัดการ ๒.๖) กองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ๒.๗) กองทุนบัณฑิตวิทยาลัย  
๒.๘) กองทุนวิทยาลัยนานาชาติ ๒.๙) กองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๒.๑๐) กองทุน
สํานักทะเบียนและประมวลผล ๒.๑๑) กองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ๒.๑๒) กองทุนสํานักดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษา ๒.๑๓) กองทุนสํานักหอสมุด และ ๒.๑๔) กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 จากน้ันที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ (วาระลบั) และระเบียบวาระที่ ๖ ตามลําดับ 
 
 ๔.๔   พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
  
  ๔.๔.๑ การปรับปรุงตําแหน่งและคดัเลือกขา้ราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
จํานวน ๓ ราย (วาระลบั) 

 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระ 
การประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 

 
  



๒๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ การขอทบทวนการแต่งต้ังรองอธิการบดี 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 ๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 
๔/๒๕๖๑ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิม
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไป คือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๗ มีนาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  
 
 มนสิชา รัตนกิจ นราธิป ปากหวาน 
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 พรพิมล วงศ์สุข 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


